



# บันทึกข้อความ

สำนักงานส่งเสริมการค้า  
ระหว่างประเทศ  
วันที่ ๐๙/๖  
ณ ที่ 13 มพ 61

ส่วนราชการ สถาบันการพลศึกษา กongsongsermivichakar โทร. ๐ ๓๘๐๕ ๔๒๑๘ IP PHONE ๑๑๑๓๖

ที่ กก ๐๕๐๑.๐๔/๓๖๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง แนวปฏิบัติในการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจาก  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรียน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขต ๑๗ แห่ง

ด้วยสถาบันการพลศึกษาได้จัดทำประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติในการผ่อนผันชำระ  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ สถาบันการพลศึกษา จึงจัดส่งประกาศสถาบันฯ ดังกล่าวมายังวิทยาเขต เพื่อให้ทราบและ  
เป็นแนวถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายกอบกิจ ธรรมานุชิต)

กรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา รักษาราชการแทน  
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

สืบ นวอ ๑๖๖

ให้ไปเดททง

เทินตย/เดอเพททง, ๓๖๖๑๓๗ ๓๖๖

๓๖๖  
13 มพ 61

๓๖๖ - 1101 ๖๖๖๖ ๓๖๖๖  
11๑ ๓๖๖๖

13 มพ 61



## ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง แนวปฏิบัติในการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
สำหรับนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตามระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๔ ข้อ ๑๔.๒ บัญญัติว่า การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของสถาบันเรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการลงทะเบียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาส่งที่งานทะเบียนและประมวลผลภายในกำหนดเวลาตามประกาศของวิทยาเขต นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ภายหลังจากวันที่วิทยาเขตกำหนดจะต้องถูกปรับตามระเบียบดังกล่าว

เนื่องจากมีนักศึกษาของสถาบันฯ ส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างรอการจัดสรรเงินทุน ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในกำหนดเวลาตามประกาศของวิทยาเขต และต้องพ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวด ๖ ข้อ ๒๘.๒

เพื่อให้การดำเนินการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษากลุ่มนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ประกอบกับมติที่ประชุมราชการผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ จึงเห็นสมควรออกประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติในการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

๑. นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษานั้นต่อวิทยาเขต ก่อนการลงทะเบียนเรียน ๒ สัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติ และก่อนการลงทะเบียนเรียน ๑ สัปดาห์ของภาคฤดูร้อน พร้อมแนบหลักฐานการเป็นนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

๒. วิทยาเขตตรวจสอบเอกสาร และรวบรวมนำเสนอต่อรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเพื่อพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

๓. วิทยาเขตประกาศผลการอนุมัติฯ

๔. วิทยาเขตบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติฯ ในระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา

๕. ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินคือค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่าย และให้ยกเว้นค่าปรับกรณีชำระค่าลงทะเบียนเรียนช้า

๖. วิทยาเขตขออนุมัติจากสถาบันการพลศึกษา เพื่อขอเปิดระบบการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อนักศึกษาได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ก่อนการสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ของภาคการศึกษาปกติ และไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ของการศึกษาภาคฤดูร้อน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายกอบกิจ ธรรมานูชิต)

กรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา รักษาราชการแทน  
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา